



28 เมษายน วันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

# 67 มศว

## ข่าวประชาสัมพันธ์

### มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000

ภายใน 15666 โทรศัพท์/โทรสาร 02-259-6172

จากหนังสือพิมพ์ข่าวสด (กรอบบ่าย) ฉบับประจำวันวันที่ 17 เดือนมกราคม พ.ศ.2560 หน้า 19

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

# 'มศว' ให้ความสำคัญจริยธรรมวิชาชีพในมนุषย์

## สาระครอบคลุมวิทยุการแพทย์-สังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เผยว่า ด้วยการทำวิจัยถือเป็นสิ่งสำคัญยิ่งของการพัฒนาในด้านต่างๆ เป็นที่มาขององค์ความรู้อันจะนำไปสู่การเรียนรู้การสอน การบริการทางด้านวิชาการ และเป็นฐานความรู้ให้แก่สังคม สถานภาพการวิจัยของมหาวิทยาลัยเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงศักยภาพทางด้านวิชาการของมหาวิทยาลัย และมีจำนวนโครงการไม่น้อยที่ต้องทำการวิจัยในมนุषย์ ประเด็นสำคัญที่สุดที่หัวหน้าโครงการวิจัยต้องคำนึงถึง คือการปกป้องสิทธิของอาสาสมัครที่เข้าสู่งานวิจัย อันประกอบด้วยหลักความเคารพในตัวตน มีความยุติธรรม เป็นประโยชน์ และไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่ออาสาสมัครที่เข้าร่วมการวิจัย โดยต้องอาศัยกระบวนการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมสำหรับพิจารณาโครงการวิจัยที่ทำในมนุषย์ เป็นผู้ที่ทำหน้าที่พิจารณาเห็นชอบและออกใบอนุญาตให้ทำการวิจัยในมนุषย์

ปัจจุบันการศึกษาวิจัยทางคลินิกทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ในประเทศไทยมีปริมาณเพิ่มขึ้น หากมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาวิจัยให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลที่ให้ความสำคัญอย่างมากกับการคุ้มครองสิทธิ ศักดิ์ศรี ความปลอดภัยและความเป็นอยู่ที่ดีของอาสาสมัครและผู้ป่วยที่เข้าร่วมการวิจัย อาจทำให้ประเทศไทยมีโอกาสเป็น

ศูนย์กลางความเป็นเลิศในการศึกษาวิจัย การกำหนดบทบาทและหน้าที่ของนักวิจัยและผู้ประเมินจึงต้องมีความเข้าใจในหลักของจริยธรรมการวิจัยในมนุषย์อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งอ้างอิงความรู้อันกว้างขวางรวบรวมจากประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญระดับสากลที่เป็นที่ยอมรับ จะช่วยพัฒนากระบวนการในการเรียนรู้ด้านจริยธรรม รวมทั้งช่วยเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในหน้าที่ที่ให้นักวิจัย ผู้ประเมินและกรรมการจริยธรรม ได้อย่างดียิ่ง

จากเหตุผลข้างต้น มศว จึงกำหนดจัดโครงการจริยธรรมการวิจัยในมนุषย์ เรื่อง “การฝึกอบรมหลักจริยธรรมพื้นฐานและการทบทวนพิจารณาโครงการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ และด้านสังคมศาสตร์” ขึ้นในวันที่ 19-20 ม.ค.นี้ เพื่อฝึกอบรมและสร้างความเข้มแข็งให้คณะกรรมการจริยธรรมฯ ผู้ประเมิน ตลอดจนนักวิจัยได้ทราบถึงหลักการเกี่ยวกับจริยธรรมการวิจัยตามหลักสากล ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุषย์ให้ปฏิบัติตามหลักการทำวิจัยที่ดี โดยคำนึงถึงสิทธิความปลอดภัย ความเป็นอยู่ที่ดีของอาสาสมัคร โดยใช้หลักสูตรการอบรมที่เป็นมาตรฐานของชมรมจริยธรรมในคนในประเทศไทย



E:หัวข่าว.doc 1/16/2017 9:11:58 AM